

ĐỂ TRẢ TỰ DO NGAY LẬP TỨC 19/05/2023

LIÊN LẠC TRUYỀN THÔNG: v4climateleaders@gmail.com

Nhóm Hoạt Động Liên Hợp Quốc cho rằng Hình Phạt Tù của Nhà lãnh đạo Khí hậu Việt Nam, Đặng Đình Bách là Tù Tiện và Kêu gọi “Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” cho ông

Liên minh quốc tế của các tổ chức nhân quyền và công bằng khí hậu phát động chiến dịch tuyệt thực đoàn kết, hòa bình với ông Bách từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 24 tháng 6 và kêu gọi trả tự do ngay lập tức

Nhóm Công tác về chống Bắt giữ tùy tiện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa [đưa ra nhân định việc](#) bỏ tù luật sư môi trường Việt Nam, [ông Đặng Đình Bách](#) (“Bách”) là “vi phạm luật pháp quốc tế” và lo ngại về một “vấn đề bắt người tùy tiện có tính hệ thống” đối với các nhà bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Nhận định này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi một liên minh quốc tế các tổ chức làm về công bằng khí hậu và quyền con người phát động một cuộc tuyệt thực tiếp sức kéo dài một tháng đến ngày 24 tháng 6 - tròn hai năm kể từ ngày ông Bách bị bắt - khi ông nói rằng ông sẽ bắt đầu cuộc tuyệt thực cho đến chết để chứng minh sự vô tội của mình. Theo yêu cầu của ông Bách, việc tuyệt thực này sẽ được tiến hành trên tinh thần phản đối ôn hòa.

Ông Bách đang thụ án 5 năm tù ở Việt Nam về tội trốn thuế nguy tạo sau khi vận động cho phong trào đất nước loại bỏ điện than. Ông là một trong bốn nhà lãnh đạo khí hậu đã bị cầm tù ở Việt Nam trong vài năm qua, cho thấy một [xu hướng đang diễn ra và rất đáng lo ngại](#). Nhà lãnh đạo khí hậu nổi tiếng quốc tế và người đoạt Giải thưởng Môi trường Goldman, [bà Nguyễn Thị Khanh](#), đã bị bắt với tội danh tương tự và [mới được thả vào tuần trước](#) sau khi thụ án 16 tháng tù giam.

Kate Holcombe, Luật sư quản lý của Chương trình Bảo vệ Người bảo vệ thuộc Liên minh Luật Môi trường Toàn cầu (ELAW) cho biết: “Nhận định của Nhóm Công tác về Bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc hôm nay là yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Bách ngay lập tức đồng thời đưa ra các khoản bồi thường”. “Nhóm công tác đã xem xét kỹ lưỡng trường hợp của ông Bách và thấy rằng việc bắt giữ anh ấy là không có cơ sở pháp lý và vi phạm các quyền cơ bản của anh ấy đối với quyền tự do ngôn luận và lập hội. Nhóm cũng phát hiện ra rằng quyền

được xét xử công bằng của ông Bách đã bị vi phạm và ông đang bị phân biệt đối xử vì chính những hoạt động môi trường của mình.”

Vào thứ Tư, ngày 24 tháng 5, một cuộc “tuyệt thực tiếp sức” toàn cầu sẽ bắt đầu với ít nhất một tổ chức mỗi ngày sẽ tuyệt thực đoàn kết với ông Bách - và kéo dài đến ngày 24 tháng 6. Trong thời gian này các tổ chức và cá nhân đoàn kết với ông Bách sẽ cùng nhau tuyệt thực. Các nhóm tham gia đến từ Hoa Kỳ, Brazil, Thái Lan, Tây Ban Nha, Palestine, Nam Phi và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhiều người là thành viên của Mạng lưới Luật sư Phong trào Toàn cầu, trong đó tổ chức của ông Bách là một phần thành viên trước khi tổ chức này bị buộc phải đóng cửa. Một lá thư để ký tên sẽ được đăng tải vào ngày 24 tháng 5 nhằm kêu gọi trả tự do cho ông Bách và hy vọng ông sẽ không phải bắt đầu tuyệt thực.

Chúng tôi sẽ cung cấp danh sách đầy đủ các tổ chức tham gia, thư ký tên. Những người trong ban tổ chức chiến dịch này sẵn sàng trả lời phỏng vấn theo yêu cầu.

Thật trớ trêu, những vụ bỏ tù bất công các nhà lãnh đạo khí hậu ở Việt Nam đều xảy ra sau khi chính phủ Việt Nam cam kết [không phát thải ròng vào năm 2050](#) và thỏa thuận trị giá [15,5 tỷ đô la](#) được Anh, Mỹ và các chính phủ khác công bố vào tháng 12 để hỗ trợ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) tại Việt Nam. Ngay bây giờ, kế hoạch thực hiện JETP đang được triển khai thì Liên minh đồng hành hỗ trợ ông Bách khẩn thiết yêu cầu các nhà ra quyết định đảm bảo rằng xã hội dân sự ở Việt Nam được hoan nghênh để có thể tham gia một cách có ý nghĩa vào quá trình này mà không bị đe dọa bắt giữ.

Meena Jagannath, Điều phối viên của Mạng lưới Luật sư Phong trào Toàn cầu thuộc Phòng thí nghiệm Luật Phong trào cho biết: “Chúng ta không thể đạt được một quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng khi các nhà lãnh đạo khí hậu như ông Bách bị bắt. “Việc các luật sư nhân quyền và những người bảo vệ môi trường trên toàn thế giới đứng lên bảo vệ các đồng nghiệp của chúng ta ở Việt Nam là vô cùng cần thiết”. Việc đoàn kết như thế này cực kỳ quan trọng đối với tương lai của khu vực và hành tinh.”

Ông Bách đã cống hiến cuộc đời mình để cải thiện sức khỏe và sự an lành của các cộng đồng bị thiệt thòi trên khắp Việt Nam và làm việc không mệt mỏi để hạn chế các chất gây ô nhiễm như nhựa, amiăng và than đá.

“Tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện đau lòng về nghèo đói và bệnh tật khủng khiếp đè nặng lên các cộng đồng bị lạm dụng ở Việt Nam,” ông Bách nói trong một tuyên bố gần đây từ nhà tù. “Họ bị tước đoạt đất đai, sinh kế và không có cơ hội lên tiếng đòi công lý, quyền làm người trước tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ở những nơi có nhà máy nhiệt điện than trên cả nước. Nhằm che đậy sự thật và đe dọa tiếng nói của người dân, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt bớ, kết án và giam giữ vô cớ các nhà hoạt động nhân quyền và môi trường bất chấp luật pháp quốc gia và quốc tế.”

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về ông Bách và chiến dịch tuyệt thực ở www.standwithbach.org.

#

